



ประกาศสำนักงานเขตบางนา

เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยรัฐบาลได้ประกาศจัดงานมหาสงกรานต์ ๒๑ วัน “World Songkran Festival ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ และ ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ประชาชนส่วนใหญ่มีการจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดินทางออกมาร่วมงานมหาสงกรานต์ที่มีการจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่เขตบางนา ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณสุขภัยเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดเหตุสาธารณสุขภัยอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางนา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) ผู้อำนวยการเขตบางนา ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ขอสร้างการรับรู้ให้ผู้จัดงานเทศกาลสงกรานต์และประชาชนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณสุขภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่เขตบางนา ดังนี้

๑. สำนักงานเขตบางนา เตรียมความพร้อมและกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของสำนักงานเขตบางนา ประจำปี ๒๕๖๗ และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของสำนักงานเขตบางนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ล่อแหลมสูง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงอาชญากรรม รวมถึงการตรวจสอบ ตรวจตราสถานที่จัดงานหรือกิจกรรม เพื่อวางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมอย่างปลอดภัย กำหนดรูปแบบและลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ เส้นทาง หรือจุดเข้าออกพื้นที่จัดงานอย่างเข้มงวด และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาจัดงาน พร้อมเฝ้าระวังดูแลในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นโดยใช้กล้อง CCTV เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

๒. แจ้งเตือนประชาชน กรณีไม่อยู่ในเคหะสถานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปิดประตู-หน้าต่างให้มิดชิด เปิดไฟสว่างไว้บริเวณสำคัญ ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือสัญญาณกันขโมย แจ้งนิติบุคคลหรือยามรักษาการณ์ ฝากบ้านกับเพื่อนบ้านหรือตำรวจ เพื่อป้องกันมิฉวยโอกาสเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน และขอให้ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบความชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที และในส่วนของการเดินทางให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยการยึดถือปฏิบัติให้ขึ้นใจ คือ “่วงไม่ขับ ตึ่มไม่ขับ งดขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย งดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง เคารพกฎจราจร” และในช่วงที่สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือเล่นสาดน้ำเป็นเวลานาน เนื่องจากการรับสัมผัสสภาวะภูมิของอากาศที่สูงขึ้นเกินกว่าระดับที่ร่างกายรับได้อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ผื่น บวมแดง ตะคริว และเสี่ยงเป็นลมแดดได้ หากพบผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้งศูนย์เอราวัณ โทร. ๑๖๖๙

๓. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดการ และเจ้าของพื้นที่จัดงาน วางแผน การบริหารจัดการพื้นที่และแผนงานรองรับความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ หากพบจุดเสี่ยงอันตราย อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัย หรือประสาน ผู้รับผิดชอบดำเนินการทันที อาทิ ระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ประตูทางเข้า-ออก ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่มองเห็นได้ชัดเจน เส้นทางอพยพหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทาง และสามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้อย่าง ทันที ตลอดจนกำหนดเส้นทางเข้า-ออกที่ชัดเจน จำกัดจำนวนคนภายในงานให้สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ จัดงาน เพื่อป้องกันความแออัดยัดเยียดของผู้ร่วมงาน หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับฝูงชนได้ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อต้องอพยพกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หากเกิดเพลิงไหม้ หรือสาธารณภัยอื่น ๆ ให้แจ้งสายด่วน โทร. ๑๙๙ ได้ทันทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง และให้ผู้จัดงาน ประสานงานกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิด

๔. แจ้งเตือนผู้ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงานมหาสงกรานต์ พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้าม เช่น วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนา สาธารณสุขของรัฐ ปิมน้ำมันหรือร้านค้าในปิมน้ำมัน สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ และท่าเรือโดยสาร สาธารณะ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนด ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ห้ามขับซิ่งรถในขณะเมาสุรา ห้ามบรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด ห้ามเปิดเครื่องเสียง ดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ห้ามแต่งตัวโป้เปลือยในที่สาธารณะ ห้ามกระทำการในลักษณะ คุกคามทางเพศ งดเล่นแป้ง งดเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่จะเฝ้าระวังในสถานที่จัดงาน และจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเวลา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัทมาพร.

(นางประภัสสร จ้านงบุตร)

ผู้อำนวยการเขตบางนา